

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“ COVID-19”) เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึง**แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น** ดังนี้

1. **บริษัทใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
2. บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริษัทเตรียมพื้นที่การประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 30 ที่นั่ง หลังจากขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่งซึ่งต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรค หรือ ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น
เมื่อนั่งเต็มตามลำดับหมายเลขที่บริษัทจัดเตรียมแล้ว บริษัทใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม หากท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะบริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 - 4.1 บริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเข้าพื้นที่ประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพื้นที่การประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือน้ำกาปกป้องตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้

- 4.2 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้ามาในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่ หรือ สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดใช้สิทธิโดยดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 4.3 เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม เพื่อนำส่งให้ประธานที่ประชุมต่อไป
5. บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมในครั้ง นี้ จัดให้มีบริการเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้ภายในห้องประชุมเท่านั้น
6. แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวปฏิบัติ กฎ และ/หรือ ระเบียบที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ หรือแนวทางปฏิบัติข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้